



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว พร้อมชี้แจงการส่ง SMS ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น และขอแสดงความห่วงใยและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประสบภัยทุกท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยโดยเร็ว และขอให้ประชาชนทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว

ในช่วงเวลานี้ เราตระหนักถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติขอชี้แจงว่า ข้อความ SMS ที่ส่งถึงประชาชนในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นการส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลและที่อยู่อาศัยปัจจุบันของทุกคนในประเทศ ดำเนินการทุก ๆ ๑๐ ปี โดยในปีนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับปรุงแบบการจัดเก็บข้อมูลจากวิธีดั้งเดิมสู่การใช้ดิจิทัล ที่เรียกว่า “Digital Census” ทำให้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบ เข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้วางแผนแจ้งให้ประชาชนทุกคนทราบในหลากหลายช่องทาง รวมถึงการส่งข้อความผ่าน SMS โดยข้อความดังกล่าวจะมีการระบุแหล่งที่มาชัดเจนว่าเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (MadeeNSO) มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ หรือขอข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินใด ๆ

ทั้งนี้ การส่ง SMS เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามออนไลน์ “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TRUE) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) โดยมีกำหนดการส่ง จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ กำหนดส่งข้อความระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๘ มีข้อความว่า “๑-๒๐ เม.ย.๖๘ ร่วมตอบแบบสอบถามสำมะโนประชากรและเคหะที่แอปทางรัฐ เว็บไซต์รัฐ หรือเว็บ สทง.สถิติแห่งชาติ ลุ้นรับรางวัลรวมกว่า ๖ ล้านบาท”

และครั้งที่ ๒...

และครั้งที่ ๒ กำหนดส่งข้อความระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘ มีข้อความว่า “ลุ้นรับรางวัลกว่า ๒ ล้าน
ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ ภายใน ๒๐ เม.ย. นี้” สำนักงานสถิติแห่งชาติขอให้ประชาชนมั่นใจ
ในความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งจากเรา และขออย่าว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงประชาชนจะไม่มีการแนบลิ้งก์ให้กด
โดยเด็ดขาด!! หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๔

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการเก็บข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทางรัฐ และตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในนาม 'คุณมาตี' จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศ ข้อมูลของทุกท่านจะถูกรักษาอย่างปลอดภัย และนำไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศเท่านั้น

เราขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งข้อความดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายภุชพงค์ โนดไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ